

**ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ที่ 0101/1001**

**เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต**

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้นักศึกษา บุคลากร ผู้มาติดต่อ และผู้มารับบริการ จึงได้กำหนดให้มีการวางแผนที่จะพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสนับสนุนการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย และการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นระบบสอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงานและการจัดส่วนงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2561 กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ดังนี้

- 1) ควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการเฝ้าระวัง การวางแผน การดำเนินงานในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล ประเมินความเสี่ยง จัดการและทบทวนความเสี่ยง ประเมินผลและการรายงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการออกประกาศ กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและการบังคับใช้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักวิชาการและมาตรฐานสากล
- 3) สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานและมารับบริการในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน และให้ความร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
- 4) สนับสนุน ส่งเสริม การสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- 5) มหาวิทยาลัยกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565



(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)

อธิการบดี